



## บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภายใต้โครงการนำร่องจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Pilot Project)

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพค้าปลีก ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่าง

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพค้าปลีก

และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

กับ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

### บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง

“คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพค้าปลีก และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย” โดย นายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา อนุกรรมการและเลขานุการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพค้าปลีก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ซอยบางนา - ตราด ๑ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพค้าปลีก” และ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” โดย นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมค้าปลีกไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๙ ชั้น ๑๒ อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สมาคม” ฝ่ายหนึ่ง กับ

“สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒” โดย นายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “สถาบัน” และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดย นายสถิตย์ ปริบุญณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๕ หมู่ ๑๑ ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “วิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพค้าปลีก เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ที่ สอศ.๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) มีอำนาจหน้าที่

๑. กำหนดความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพในทุกๆระดับ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และร่วมผลักดันผู้สำเร็จอาชีวศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการขยาย และยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอาชีพ

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของครูอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการรวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์ครูในสถานประกอบการ

/๕. ร่วมแก้ไข...